

ก่อนอื่นเรามาเตรียมตัวก่อนการเดินทางกันก่อนดีมั๊ยคะ

1 วางแผนว่าเราจะเดินทางช่วงไหนดี และไปกี่วัน

New Zealand ไปได้ทุกช่วงแล้วแต่เราอยากได้ความรู้สึกแบบไหนเพราะแต่ละช่วงเราได้ภาพบรรยากาศที่แตกต่างกัน New Zealand ประกอบด้วย 4 ฤดูกาล ได้แก่

ฤดูร้อน (ธันวาคม - กุมภาพันธ์ (เขาบอกว่าเป็น Hi Season เพราะท้องฟ้าแจ่มใส น้ำในทะเลสาบ (Lake) ก็สวย คิดว่าถ่ายรูปออกมาคงสวยมาก)

\*\*ฤดูใบไม้ร่วง มีนาคม – พฤษภาคม (ช่วงนี้เป็น ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ใครที่ชอบสีส้มก็แนะนำช่วงนี้ แต่แนะนำให้เดินทางคือช่วง ปลายมีนาคม ต้นเมษายน คิดว่าน่าจะกำลังพอดี เพราะเริ่มเดือนเมษายนจะเริ่มมีฝนตก หรือ หิมะ หรือลูกเห็บตก เหมือนที่เอไป เพราะไปช่วงปลายเมษายน ไปทั้งหมด 16 วัน เจอฝนตกไม่น้อยกว่า 12 วันเห็นจะได้และได้เจอ หิมะ ลูกเห็บ พายุฝนมีตลอดเวลา แต่ก็ยังประทับใจเพราะก็เป็นประสบการณ์แบบที่เราไม่เคยเจอ ต้นไม้ที่เขาวาเปลี่ยนสีนี้มันมีหลากสีมากแบบที่เราคาดไม่ถึงจริง ๆ ติดตามดูจากรูปถ่ายได้

\*\*ฤดูหนาว มิถุนายน – สิงหาคม (หิมะ ตกปกคลุม เหมาะสำหรับไปเล่นสกีค่ะ)

\*\*ฤดูใบไม้ผลิ กันยายน – พฤศจิกายน (ท้องฟ้าแจ่มใส มีใบไม้สีอ่อนให้ได้ชม)

2. จองตั๋วเครื่องบินคะ (เพราะต้องนำรายละเอียดการจองไปใช้ตอนขอวีซ่าคะ

3. ขอวีซ่า รายละเอียดการเตรียมเอกสารดูได้ตาม link นี้คะ

<http://www.tibbook.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538868537&Ntype=12>

ถ้าสำหรับเอให้ Agent ที่เราซื้อตั๋วเครื่องบินจัดการให้คะ ค่าวีซ่ารวมดำเนินการ 3600 บาท ค่ะ ถ้าเป็นสามัภรรยา ยื่นชุดเดียวกัน ดังนั้นจะเสียค่าใช้จ่ายท่านกับคนเดียวคะ

4. ทำใบขับขี่สากล ค่าทำคนละ 500 บาท เข้าไปศึกษาได้จาก link นี้เลยคะ <http://www.holidaythai.com/board/1/4/91>

หลังจากลงเครื่องแล้วเรา รอรถจากบริษัทเช่ารถมารับ เราเช่ารถจากบริษัท YourWay ที่นี้ราคาเช่ารถถูกมาก ตกวันละ 400 บาท ต่อวันเท่านั้นเอง เราใช้รถ Toyota Corona 1.8 ถูกเหลือเชื่อใช้มั๊ยละ งั้นขอเล่าความรู้สึกแรกที่เราเจอราคานี้จาก YourWay ให้ฟังนะคะ ตอนแรกเอคิดที่ค่าเช่ารถถูกมากขนาดนี้เป็นไปไม่ได้แน่นอน ต้องเป็นบริษัท หรือเว็บไซต์หลอกลวง หรือเป็นบริษัทที่ก๊อกรถเก่าแบบกุโรกุโสขับไปลุ่นไป อะไรทำนองนี้ ล่อนข้างกลัว แต่แฟนบอกหลังจากที่ศึกษาดูใน เว็บของเขาแล้ว เขามีบริการตั้งหลายประเทศน่าจะเป็นบริษัทใหญ่ เราเลยโทรไปคุยกับเขา ขอบอกตรงว่าคุยแล้วรู้สึกแยเขาพูดไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไร เลยติดต่อทาง email ก็ตอบไม่ค่อยดีเท่าไร แต่เนื่องจากเขาไม่ได้เก็บเงินค่ามัดจำล่วงหน้า เราเลยจองกับเขาไว้แล้ว คิดว่า

เอาละไปดูรถที่บริษัทนี้ก่อนแล้วกัน เพราะถูกดี ถ้ามันแย่มากเราก็ค่อยไปหาเอาใหม่ พอไปถึงสนามบินโทรให้เขามารับ เราก็ออกมารอดด้วยความใจจดใจจ่อว่าจะเอารถแบบไหนมารับเรา รถตู้เก่า ๆ หรือเปล่า และภาพด้านล่างนี้คือรถที่มารับเราคะ ส่วนรูปรถที่เราใช้เราขอรูปไว้ก่อนนะคะให้เพื่อนตื่นตื่นอยากเห็นว่าไอรัดเช่าเราควันละ 400 หน้าตาจะเป็นอย่างไร อออิ

<http://www.yourwaycarrental.co.nz/>